



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ของบกองทุนFTA300ล.อุ้มผู้เลี้ยงโคสุกี้TAFTA	ประชาชาติธุรกิจ
2. ครม.ทุ่ม372ล้านติดมิเตอร์ วัตน้ำมันปาล์มสกัดลักลอบ	กรุงเทพธุรกิจ
3. 'สศก.'คาดผลไม้ตะวันออกผลผลิตปีนี้พุ่ง1.05ล้านตัน	กรุงเทพธุรกิจ
4. ปีนี้อากาศดี ไม้ผลติดดอกมาก ดันผลพยากรณ์ไม้ผลตะวันออก...	thailandplus.tv
5. ภาพข่าว: ปลุกเพื่อป(ล)อด ลด PM2.5	มติชน
6. คู่ค้าอาหารทะเลชาติตะวันตกขึ้นชมไทยมุ่งมั่นแก้ปัญหาประมง...	แนวหน้า
7. คอลัมน์: นอกรอบ: โมเดลพัฒนาเมืองมิติใหม่ 'มาตรการการเงิน-การคลัง' ตัวช่วย	ประชาชาติธุรกิจ
8. ตั้งเป้าส่งออกข้าว7.5ล.ตัน	ไทยโพสต์
9. เปิดโครงการผลิตขยายพันธุ์สับประรดสีพันธุ์ดี ส่งเจาะตลาดไม้ประดับสร้างรายได้...	แนวหน้า
10. ภาพข่าว: ขับเคลื่อน	แนวหน้า
11. กฤษฎีกาตีความ ที่ดินปารีณา มีสถานะเป็นป่า	เดลินิวส์
12. 'เฉลิมชัย'ลุยอุบลฯเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : สศก.ของบกองทุนFTA300ล.อุ้มผู้เลี้ยงโคผู้ศึกTAFTA

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 5227 หน้า : 5(กลาง)

## สศก.ของบกองทุนFTA300ล.อุ้มผู้เลี้ยงโคผู้ศึกTAFTA

เสริมแกร่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโค รับมือผลกระทบเปิดเสรีทางการค้าไทย-ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ หลังสิ้นสุดมาตรการ SSG ภายใต้ความตกลง TAFTA 1 ม.ค. 2564 สศก. ขอ เจียดงบประมาณ'63 หนุนกองทุน FTA 300 ล้านบาท ลุ้นก้อนแรก 161 ล้านบาท

**นายเอกภาพ ตริลพ ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร**

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สศก.เดินทางขึ้นเครื่องบินไปเยือนออสเตรเลียเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) โดยปี 2563 ได้เสนอขอรับ 300 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมาที่ขอ 250 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรนำไปพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ยังคงพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสามารถใช้ทุนคืนงบประมาณแผ่นดินตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้มากขึ้น

ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับการอนุมัติผ่านงบประมาณปี 2563 เบื้องต้นมี 2 โครงการ



เอกภาพ ตริลพ

แบ่งเป็น โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

ขณะที่ปีที่ผ่านมามุ่งเน้นสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับผลกระทบโคเนื้อโคขุน 2 โครงการเช่นกัน คือ โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 สายพันธุ์ ในระบบการขุนเชิงการค้า 2.โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

ทางด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยว่า ล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ หรือกองทุน FTA คณะกรรมการบริหารกองทุน FTA ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 161.79 ล้านบาท ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ตั้งแต่การผลิตโคต้นน้ำจนถึงการตลาดเนื้อคุณภาพสำหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

โดยการอนุมัติเงินกองทุนครั้งนี้ สศก. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าไทย-ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการ SSG ภายใต้ความตกลง TAFTA ในวันที่ 1 มกราคม 2564 และคาดว่าจะมีการนำเข้าโคมีชีวิต เนื้อโคแช่แข็ง และเครื่องในโคแช่แข็งจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : สศก.ของบกองทุนFTA300ล.อุ้มผู้เลี้ยงโคผู้ศึกTAFTA

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 5227 หน้า : 5(กลาง)

มากขึ้น เป็นผลมาจากที่ราคาถูกกว่าเนื้อโคในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยที่มีต้นทุนการผลิตที่สูง ประกอบกับราคาจำหน่ายโคเนื้อที่ไม่แน่นอน

อย่างไรก็ตาม การให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการช่วยยกระดับโครงสร้างการผลิตโคเนื้อในประเทศไทยทั้งระบบ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการบูรณาการให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศสามารถร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแข่งขันกับผู้ผลิตจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การรักษาตลาดการบริโภคเนื้อโคไทย 2) กระตุ้นการเพิ่มประชากรโคเนื้อและเนื้อโค และ 3) การบริหารจัดการพืชอาหาร และอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ครม.ทุ่ม372ล้านตีตมิตเตอร์ วัตน้ำมันปาล์มสกัดล็กกลอบ

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 11465 หน้า : 7(ล่างซ้าย)

**กรุงเทพธุรกิจ • ครม.อนุมัติงบกลาง 372 ล้าน**  
ติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันดิบปาล์ม  
หวังสกัดกระบวนการลักลอบนำเข้าน้ำมัน  
ปาล์มต่างประเทศ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก  
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย  
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
วานนี้ (11 ก.พ.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติ  
งบกลางให้กระทรวงพาณิชย์ ดำเนิน  
โครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมัน  
ปาล์ม หรือมิตเตอร์ เพื่อบริหารจัดการ  
และควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม จำนวน  
372 ล้านบาท

“เนื่องจากปัญหาการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศและจะส่งผลกระทบต่อราคากาปาล์มในในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขออนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มแบบเรียลไทม์ จะทำให้สามารถวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในสต็อกได้อย่างแม่นยำ และสามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่ามีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มมาเพิ่มหรือไม่”

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน พิจารณาแนวทางการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบดังกล่าวที่ถึงกับน้ำมันปาล์ม

## ครม.ทุ่ม372ล้านตีตมิตเตอร์ วัตน้ำมันปาล์มสกัดล็กกลอบ

ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายผู้ครอบครองถึงเก็บน้ำมันปาล์ม ได้แก่ โรงสกัดน้ำมันปาล์ม โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานไบโอดีเซล และคลังรับฝาก และมีการเก็บน้ำมันปาล์มเป็นปกติโดยมีขนาดความจุตั้งแต่ 1,000 ตันขึ้นไป ซึ่งข้อมูลการสำรวจปริมาณถึง ณ วันที่ 22 ส.ค.2562 มีจำนวนถึงจัดเก็บน้ำมันปาล์มดิบไม่น้อยกว่า 455 ถึง

สำหรับแนวทางดำเนินการจะจัดจ้างเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบปริมาณน้ำมันปาล์ม โดยระบบที่ติดตั้งจะต้องเที่ยงตรง แม่นยำ ไม่สามารถปรับแก้ไขได้ และต้องสามารถเชื่อมโยง ประมวลผล ตลอดจนรายงานข้อมูลปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในถึงที่จัดเก็บได้ตลอดเวลา หรือเรียลไทม์ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวจะต้องแสดงระดับให้ทราบว่ามีปริมาณน้ำมันปาล์มอยู่ในเกณฑ์ปกติ เตือนภัย หรือวิกฤติ โดยจะต้องมีชุดส่งสัญญาณข้อมูลดิจิทัลผ่านระบบสื่อสาร

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังมีข้อสั่งการให้การดำเนินโครงการในระยะต่อไป ให้เป็นความรับผิดชอบของภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ โดยจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย มีความโปร่งใส คำนึงถึงความคุ้มค่า ต้นทุนที่เหมาะสม ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ รวมถึงให้มีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มจะได้รับ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือน ก.พ.นี้ เป็นต้นไป

ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่าในเดือนม.ค.2563 มีผลผลิตปาล์ม น้ำมันออกสู่ตลาด 1.325 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22.69% เป็นน้ำมันปาล์มดิบ 2.39 แสนตัน สูงขึ้น 23.20% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.2562 ราคากาเกษตรกร 6.85 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบ 36.40 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าราคาของมาเลเซียอยู่ที่ 20.58 บาทต่อกิโลกรัม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'สศก.'คาดผลไม้ตะวันออกผลผลิตปีนี้พุ่ง1.05ล้านตัน

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 11465 หน้า : 6(ล่างขวา)



ราคาปอกแล้วอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจเกษตรกรให้ดูแลรักษาสวนผลไม้มากขึ้น  
อัญชญา ตรีไช

## 'สศก.'คาดผลไม้ตะวันออกผลผลิตปีนี้พุ่ง1.05 ล้านตัน

กรุงเทพธุรกิจ ● "สศก."ประเมินผลไม้ภาคตะวันออกปีนี้อากาศดีจะมีผลผลิตกว่า 1.05 ล้านตันเพิ่มขึ้น 18.57 % ทุเรียนมากที่สุดพุ่งกว่า 21 % เติร์ยมเคาะ มี.ค.นี้อีกครั้ง

นางอัญชญา ตรีไช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า ผลพยากรณ์ไม้ผลภาคตะวันออก 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง ตราด ปี 2563 ครั้งที่ 2 พบว่า ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวม 1,053,016 ตัน เพิ่มขึ้น 18.57 % เมื่อเทียบกับจากผลพยากรณ์ ครั้งที่ 1 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยไม่หนาวมาก แต่หนาวเหมาะสมกับช่วงระยะการออกดอก ทำให้ติดช่อออกดอกได้เต็มต้น ประกอบกับราคาปอกที่ผ่านมามีอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษามากขึ้น ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ของไม้ผลทุกชนิดมีทิศทางเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ทุเรียนมีปริมาณเพิ่มมากที่สุด 21% รองลงมาได้แก่ ลองกอง เพิ่มขึ้น 19% เงาะ เพิ่มขึ้น 17% และมังคุด เพิ่มขึ้น 14% ในขณะที่ทุเรียน ออกดอกแล้วประมาณ 92% ซึ่งผลผลิตที่ติดในช่วงแรกเป็นทุเรียน

พันธุ์เบาและทุเรียนที่ใช้สารกระตุ้นการออกดอก คือ พันธุ์กระดุมและหมอนทอง บางส่วนจะทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค.-ก.ค. ออกมากช่วงกลาง เม.ย.-กลาง พ.ค.

เงาะ ออกดอกแล้วประมาณ 97% สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบแรกได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มี.ค. ในพื้นที่จ.ระยอง ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวมากในช่วง พ.ค. มังคุด ออกดอกแล้วประมาณ 87% ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะดอกกลมถึงดอกบาน เริ่มติดผลเล็กได้บ้างทั้งนี้สามารถเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ในช่วงปลายเดือนมี.ค. จะออกชุกช่วงปลายพ.ค. ต่อเนื่องถึงต้นมิ.ย.

ส่วนลองกอง ออกดอกแล้วประมาณ 33% ออกดอกได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในช่วงต้นปีปริมาณฝนลดลง ทำให้ต้นลองกองเริ่มใบสลด สามารถออกดอกได้มากขึ้น และการพัฒนาช่อดอกยึดยาวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับปัญหาภัยแล้งขณะนี้ชาวสวนส่วนใหญ่ได้เตรียมลงทุนชุดบ่อสระและต่อท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำมากักเก็บไว้แล้ว ซึ่ง สศก.จะติดตามสถานการณ์เพื่อสรุปข้อมูลเอกภาพในเดือน มี.ค.นี้อีกครั้ง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thailandplus.tv

หัวข้อข่าว : ปีนี้อากาศดี ไม่ผลิดดดอกมาก ต้นผลพยากรณ์ไม่ผลตวันออก...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

THAILAND+ PLUS TV Documentary Magazine

1000 บาท โทร. 095-529-6996

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Home News TV Online Magazine Contact Us Lifestyle

หน้าอากาศดี ไม่ผลิดดดอกมาก ต้นผลพยากรณ์ไม่ผลตวันออก 2 พันธุ์ที่ 1.05 ล้านตัน

31 พฤษภาคม 2020 Thailandplus 1 ชั่วโมง / 1 ชั่วโมง



นางสุจิตรา ศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ส.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงแจ้งผลพยากรณ์ผลผลิตทุเรียนและลำไย...



สำหรับสถานการณ์ปีละ 4 ชนิด พืช ทุเรียน (พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 21 ล้านไร่) ผลผลิตได้คิด ออกผล 15 ล้านตัน...



ทั้งนี้ สถานการณ์ปีละในช่วงการเจริญเติบโตของผลผลิตทุเรียนนั้น จากข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรของผลผลิต...

Thailandplus.TV logo and social media links for Facebook and YouTube.

Advertisement for 'กรมส่งเสริมการเกษตร' (Department of Agricultural Extension Service).

Advertisement for 'เกษตรเพื่อสังคม' (Agriculture for Society).

Advertisement for 'ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ' (Vocational Training Center).

Advertisement for 'ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ' (Vocational Training Center).

Advertisement for 'Energy Reimagined'.

Advertisement for 'SACCT' (Sustainable Agriculture and Community Training Center).

Advertisement for 'Crafts Bangkok 2020'.

A collection of logos for various partner organizations and government agencies.

รหัสข่าว: I-I200212001362

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@iqnewsclip.com

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15312

Col.Inch: 16.58 Ad Value: 25,699

ภาพข่าว: ปูปลูกเพื่อป(ล)อด ลด PM2.5

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 77,097

คลิป: สีสี่



**ปลูกเพื่อป(ล)อด ลด PM2.5** - นายโชคชัย อัครังสฤษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร พร้อมผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมปลูกต้นไม้ในงาน "ปลูกเพื่อ ป(ล)อด ลด PM2.5" ภายใต้โครงการ Green City by MOAC ที่แจกต้นกล้าไม้ที่กักเก็บฝุ่นได้ดีแก่ประชาชน รวม 1 ล้านต้น โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงาน ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้

# แนวนำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: วาไรตี้/การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

วันที่: พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14169

หน้า: 17(ล่างขวา)

Col.Inch: 31.94

Ad Value: 28,746

PRValue (x3): 86,238

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คู่ค้าอาหารทะเลชาติตะวันตกขึ้นชมไทยมุ่งมั่นแก้ปัญหาประมง..ขอให้เดินทางต่อ

## คู่ค้าอาหารทะเลชาติตะวันตกขึ้นชมไทย มุ่งมั่นแก้ปัญหาประมง..ขอให้เดินทางต่อ



เมื่อเร็ว ๆ นี้ 15 ซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้ซื้ออาหารทะเลต่างชาติทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลรายใหญ่จากประเทศไทยอย่าง Albertsons Companies, Aldi Nord, Aldi South, Cargill, EDEKA, Ethical Trading Initiative (ETI), Kroger, Lidl International, Morrisons, REWE Group, Sainsbury's, SEA Alliance, Tesco, Waitrose, and Whole Foods

ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานทูตไทยในต่างประเทศ แสดงความชื่นชมที่ประเทศไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาประมงอย่างจริงจังจนเกิดผลเชิงบวก โดยเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมระบุในฐานะผู้ซื้อพร้อมสนับสนุนการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและแสวงหาประโยชน์จากแรงงานประมง

เนื้อความในจดหมายตอนหนึ่งระบุว่า ในฐานะผู้ซื้อ

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมรัฐบาลไทยที่ดำเนินการอย่างจริงจังในการปฏิรูปภาคประมงและแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดผลเชิงบวกต่อการทำประมงของไทย นอกจากนี้ บริษัทผู้ซื้อได้ติดตามสถานการณ์ประมงในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและติดตามดูความร่วมมือในการแก้ปัญหาระหว่างรัฐบาล บริษัทผู้ส่งออกอาหารทะเล และภาคประชาสังคมเพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมประมงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ทางผู้ซื้อเห็นว่ารัฐบาลไทยได้ทุ่มเททรัพยากรและความพยายามอย่างมาก เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้ทำให้สถานะของประเทศไทยดีขึ้นในสายตาของนานาชาติ ความร่วมมือเช่นนี้จะช่วยให้ประเทศไทยแสดงความเป็นผู้นำระดับโลก ในฐานะประเทศที่ทำประมงอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนถือเป็นตัวอย่างให้กับประชาคมโลก

นอกจากนั้นทาง 15 ซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้ซื้อต่างประเทศยังขอให้รัฐบาลไทยดำเนินการตามแนวทางปฏิรูปและแก้ไขปัญหามาตร่วมกับหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องภายในประเทศ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบต่อไป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรมและยั่งยืน และในฐานะหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในธุรกิจภาคประมง ทางผู้ซื้อเห็นว่าแม้การปฏิรูปเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ทำหาย แต่ยินดีสนับสนุนรัฐบาลไทยในการดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผลลัพธ์สูงสุดต่อไป



# โมเดลพัฒนาเมืองมิติใหม่

## 'มาตรการการเงิน-การคลัง' ตัวช่วย

### นอกรอบ

พิเชษฐ์ ณ นคร

**น**ครหลวงมหาดไทยอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 พ.ค. 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 25 พ.ย. 2562 แทน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งบังคับใช้มานาน 44 ปี บทบัญญัติกฎหมายจึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเติบโตของเมือง ตลอดจนการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า อาคารสิ่งปลูกสร้าง มีการขยายตัวแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อเนื่องทำให้ราคาที่ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนอกเมือง ในเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.การผังเมือง ฉบับใหม่ ได้เพิ่มประเภทของผังเมืองเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.ผังนโยบายระดับประเทศ 2.ผังนโยบายระดับภาค และ 3.ผังนโยบายระดับจังหวัด ขณะเดียวกันก็เพิ่มคณะกรรมการให้ความเห็นชอบผังเมืองเป็น 2 ระดับ คือ 1.คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ และ 2.คณะกรรมการนโยบายผังเมืองจังหวัด สำหรับคณะกรรมการนโยบายการ



ผังเมืองแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายเกษมหมายเป็นประธานกรรมการ กรรมการอีก 32 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายกมลมาดมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกมลมาดสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ นายกมลมาดมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหมดไม่เกิน 13 คน โดยรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/บทความ

วันที่: พุธที่ 13 - อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5227

หน้า: 17(ล่าง)

Col.Inch: 65.65

Ad Value: 88,627.50

PRValue (x3): 265,882.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: นอกรอบ: โมเดลพัฒนาเมืองมิติใหม่ 'มาตรการการเงิน-การคลัง' ตัวช่วย

ความสามารถทางการผังเมือง โดยมีคุณสมบัติจบการศึกษาในสาขาวิชาการผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผังเมืองไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านเศรษฐศาสตร์ต้องจบการศึกษาเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านสังคมศาสตร์ ต้องจบการศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประชากรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านภูมิศาสตร์ ต้องจบการศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือสาขาวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี

โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามบทบัญญัติมาตรา 71 วรรค 4 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับ

ประเทศและระดับภาค รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการด้านการเงิน การคลัง และมาตรการอื่นเพื่อส่งเสริมการลงทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งจัดทำธรรมเนียมด้วยการผังเมือง สำหรับใช้เป็นหลักการพื้นฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ

ต้องจับตาดูว่าบอร์ดผังเมืองแห่งชาติซึ่งจากนี้ไปจะมีตัวแทนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกร ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดนโยบาย ให้ความเห็นชอบผังเมืองระดับประเทศ ระดับภาค ตลอดจนเสนอมาตรการด้านการเงิน การคลัง การส่งเสริมการลงทุนในแต่ละพื้นที่ จะทำให้การพัฒนาเมือง การดูแลรักษาลิ่งแวดล้อมในเมืองแต่ละแห่งเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ยกกระดับคุณภาพเมือง คุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้มากน้อยแค่ไหน

# ตั้งเป้าส่งออกข้าว 7.5ล.ตัน

## ห่วงภัยแล้งจุดผลิตข้าว DITP ฟุ้งหอมมะลิยังสดใส

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” ตั้งเป้าส่งออกข้าวปี 63 ปริมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา เผยปัจจัยหลักมาจากภัยแล้งทำผลผลิตลด บาทแข็งทำข้าวไทยแพง จีนสต็อกถล่ม เล็งถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 ก.พ.นี้ เตรียมแผนรองรับ ต้นผลิตข้าวพืชนิยมสู้คู่แข่ง ด้าน DITP ฟุ้ง ปีนี้การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยยังสดใสต่อเนื่อง

นายศิริ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2563 กรมได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวปริมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 ที่ส่งออกได้ 7.58 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวไทยปีนี้จะลดลง ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากปัญหาภัยแล้ง และเงินบาทแข็งค่ามากกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม

อินเดีย และต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่ง ทำให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งมาก

นอกจากนี้ ซึ่งเดิมที่เคยเป็นผู้นำเข้า แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นผู้ส่งออก เนื่องจากมีสต็อกข้าวปีนี้มากกว่า 120 ล้านตัน และได้แย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในบางประเทศ โดยเฉพาะแอฟริกา รวมถึงข้าวไทยไม่มี

ความหลากหลายมากพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายกลุ่ม จึงทำให้ตลาดข้าวบางชนิดกลายเป็นของคู่แข่งแทน โดยเฉพาะข้าวพืชนิยม จึงต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกข้าวของไทย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแผนงานพัฒนาศักยภาพการแข่งขันข้าวไทย โดยจะเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ออสเตรเลีย หรือแม้แต่จีน ต้องการข้าวพืชนิยมที่มีความนุ่ม ซึ่งข้าวหอมมะลิไทยก็ใช้ข้าวพืชนิยม แต่มีราคาแพง จึงต้องพัฒนาข้าว



สมเด็จ สุสมบูรณ์

พืชนิยมสายพันธุ์อื่นเข้ามาทำตลาดแข่งกับข้าวพืชนิยมของคู่แข่งที่ราคาถูกกว่า เช่น ข้าว กข 79 โดยจะมีการประชุมร่วมกันในวันที่ 14 ก.พ.นี้

นอกจากนี้จะมีมีการพบ

ทวนมาตรฐานข้าวหอมมะลิ  
ไทยใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการซื้อของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และให้สอดคล้องกับบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร ผู้ส่งออก เพื่อทบทวนมาตรฐานดังกล่าวในวันที่ 13 ก.พ.นี้

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ไทยส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ 2 ของโลก ที่ปริมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลง 32.50% จากปี 2561 ที่ส่งออกได้ 11.23 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 25% โดยอินเดียส่งออกได้มากเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 10.6 ล้านตัน ส่วนอันดับ 3 เวียดนาม 6.85 ล้านตัน อันดับ 4 ปากีสถาน 4.6 ล้านตัน และ

อันดับ 5 สหรัฐ 3.05 ล้านตัน นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้ส่งผลให้หน้ากากอนามัย และข้าวในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกบางแห่งขาดแคลน หลังจากพบว่ามีการชื้อข้าวกันวุ่นซื้อเพื่อเก็บไว้บริโภค โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยที่พบว่ามีการชื้อจำนวนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นมั่นใจว่าสถานการณ์การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปตลาดฮ่องกง ซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐ ยังคงสดใส เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าบริโภคหลักที่มีความจำเป็นในการบริโภคในฮ่องกง.

## เปิดโครงการผลิตขยายพันธุ์สับปะรดสีพันธุ์ดี ส่งเจาะตลาดไม้ประดับสร้างรายได้เกษตรกร

สับปะรดสีเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่กำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากใบและดอกมีสีสันสวยงาม ต้องการความชื้นปานกลางและน้ำในปริมาณที่น้อย ชอบแสงแดด อีกทั้งยังทนสภาพอากาศร้อนในประเทศไทย ปัจจุบัน สำหรับสถานการณ์ตลาดของสับปะรดสีทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังขยายตัว เนื่องจากสวยงาม เลี้ยงง่าย มีโรคและแมลงรบกวนน้อย ที่สำคัญคือ มีอายุในการใช้งานประดับตกแต่งสถานที่ได้นานจึงได้รับความนิยมใช้ตกแต่งสวนทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร สับปะรดสีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรในการปลูกเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นโอกาสส่งเสริมเกษตรกรในจ.สุพรรณบุรีให้ผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดสีในเชิงการค้า โดยเน้นเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเดิม เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ใช้ทำพวงมาลัย เช่น ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ ดอกกรัก ซึ่งดอกไม้เหล่านี้มีอายุในการเก็บรักษาไม่นาน อีกทั้งยังต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชค่อนข้างมาก หากเกษตรกรมีทางเลือกผลิตไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่น ที่เพิ่มรายได้ช่องทางให้แก่เกษตรกร ลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรได้

ดังนั้น ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี จึงจัดทำโครงการผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดสีพันธุ์ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดสีเชิงการค้า โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสับปะรดสีสายพันธุ์สับปะรดสีในประเทศไทย การปลูก การดูแล และการขยายพันธุ์สับปะรดสี รวมถึงทิศทางการตลาดของสับปะรดสี

นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนแม่พันธุ์สับปะรดสีเพื่อนำไปขยายพันธุ์ 9 สายพันธุ์ ได้แก่ 1) พาราไดซ์ 2) ไอโอนินทา 3) กุชมาเนีย 4) รีเซีย ไฮบริด 5) ดาบเศรษฐี 6) ก้านไม้ขีด 7) นีโอไฟลีสบอล 8) นีโอไทรกีน่า และ 9) นีโอรีเจเซีย เพื่อเป็นต้นทุนสร้างอาชีพให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

โดยงานมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดสีพันธุ์ดี จะจัดขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี โดยมอบสับปะรดสีพันธุ์ดีแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 115 ราย เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 30 ราย เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงานเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์สับปะรดสีในประเทศไทย รวมถึงทิศทางการตลาดของสับปะรดสีได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14169

Col.Inch: 14.68

Ad Value: 13,212

ภาพข่าว: ชับเคลื่อน

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 39,636

คลิป: ชาว-ดำ



ขับเคลื่อน : นางสาวมณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

# กฎฎีกาตีความ ที่ดินปารีณา มีสถานะเป็นป่า

**ป่าไม้-สปก.  
หน้าทีดูแล  
จับตาวันนี้  
บุกสอบข่า**  
“เขาสนฟาร์ม” มี  
สถานะเป็น “ป่า”  
กฎฎีกาจบปัญหาทับ  
ซ้อน ♦ อ่านต่อหน้า 2

## ปารีณา □ ต่อจากหน้า 1

ส.ป.ก.-ป่าไม้ เผยยกเลิกพิพากษาศาลฎีกาหลายคดีตีความชัด ส่องหน่วยงานมีอำนาจต้องดูแลด้านรองเลขฯ ส.ป.ก. ออกคำสั่งให้ “เอ-ปารีณา” ส่งมอบพื้นที่ 682 ไร่ คืนโดยเด็ดขาดภายใน 12 ก.พ. หลังทำยักยอกคืนแต่กระดาษฝ่าฝืนเตรียมโดนคดีบุกรุกที่ดินรัฐ ขณะที่กรมป่าไม้มีกฎฎีกาตีความปมฉาวจ้องนัด ส.ป.ก. ถกอีกแนวทางดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายสุริย นพพัชรกุล กานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รายงานผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงความถี่หน้าการยึดคืนที่ดิน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. กว่า 682 ไร่ เพื่อทำฟาร์มไก่ “เขาสนฟาร์ม” ตั้งอยู่ที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดย ส.ป.ก. มีคำสั่งให้ น.ส.ปารีณา ส่งมอบพื้นที่โดยเด็ดขาดภายในวันที่ 12 ก.พ. มิใช่มอบให้แต่กระดาษ หากไม่ดำเนินการ ส.ป.ก. จะดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐโดยอาศัยกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 9 และมาตรา 108 ทวิ และส่วนแบ่งที่ดินที่อยู่ในเขตป่าไม้ให้กรมป่าไม้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลัง นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำกับฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลได้เรียกเลขฯ ส.ป.ก. อธิบดีกรมป่าไม้ และสำนักงานกฎฎีกา ไปหารือพร้อมกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และสั่งการให้แต่ละหน่วยงานกลับไปบังคับใช้กฎหมายของตัวเอง ดำเนินการกับผู้บุกรุกถือครองที่ดินของรัฐทุกกรณีในมาตรฐานเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ทางด้านความเคลื่อนไหวของ ส.ป.ก. จังหวัดราชบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับคำสั่งให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่และจัดทำผังแปลงพื้นที่ในที่ดินเขตปฏิรูปแปลงเขาสนฟาร์ม โดยทางคณะทำงานตรวจสอบสภาพพื้นที่จะเข้าดำเนินการเพื่อตรวจสอบพื้นที่และจัดทำรายการทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปที่ดินซึ่งจะเข้าดำเนินการวันที่ 12 ก.พ. เวลา 09.00 น. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ทันที

วันเดียวกัน นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฎฎีกา ส่งความเห็นให้กรมป่าไม้และ ส.ป.ก. ที่หารือแนวทางกฎหมายบังคับใช้กับผู้ถือครองที่ดินในเขตป่าไม้ทับซ้อนกับเขตประกาศปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อหาข้อยุติหลายกรณีรวมทั้งกรณีที่ดินเขาสนฟาร์ม ของ น.ส.ปารีณา โดย

มีการยกเลิกพิพากษาศาลฎีกาหลายคดี ตีความสรุปว่า ที่ดินของ ส.ป.ก. ในส่วนที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินนั้นยังคงมีสถานะเป็น “ป่า” ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ทางกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. ต่างมีหน้าที่และอำนาจดูแลรักษาที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมร่วมกันตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

ด้าน นายจุมพฏ ชอบธรรม ผอ.สำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ กล่าวว่า คณะกรรมการกฎฎีกาตีความประเด็นคำถามของกรมป่าไม้ กรณีที่ดินของ น.ส.ปารีณา เรียบร้อยแล้ว โดยกรมป่าไม้รอการส่งหนังสือมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งผลสรุปของคณะกรรมการกฎฎีกานั้น อธิบดีกรมป่าไม้ได้ให้ทีมกฎหมายศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนเนื่องจากต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่คณะกรรมการฯ ตีความให้ถ่องแท้ โดยเฉพาะข้อ 1, 2 และ 5 นอกจากนี้อธิบดีกรมป่าไม้ได้นัดเลขฯ ส.ป.ก. หรือเพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเป็นหน่วยราชการเหมือนกัน จะไปตีความให้มันแตกต่างกันไม่ได้.



## 'เฉลิมชัย' ลุยอุบลฯเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ณ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ ว่า อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีพื้นที่โครงการ

ประมาณ 7,500 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 4,300 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 7.60 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่บ้านนาดี ต.ยางสักกระโพหลุ่ม ซึ่งปัจจุบันตัวอ่างฯมีสภาพดินเดิมจากตะกอนดิน และพบวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่น ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมอบหมายกรมชลประทาน ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ หากแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้งได้ในปีแรกถึง 5 ล้าน ลบ.ม. และเป็นโครงการต่อเนื่องอีก 3 ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีนั่งเล็งมาดูสภาพพื้นที่จริง

เพื่อตั้งงบประมาณในปี 64-66 ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะสามารถกักน้ำได้ถึง 23 ล้าน ลบ.ม.

“กระทรวงเกษตรฯ มุ่งดำเนินการเพิ่มพื้นที่กัก

เก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศและการทำการเกษตร โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดแหล่งน้ำหรือการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้งหรือช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากได้ ไร่ก็ทำตามกรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง โดยจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับออกให้ความช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งกรมประมงยังได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ ตลอดจนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ซึ่งประชาชนสามารถจับสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้งได้” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้านนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ขึ้น ในปี 63 (เพิ่มเติม) ด้วยการเสริมสันทำนบดินให้สูงขึ้นอีกประมาณ 50 ซม. ความยาว 640 เมตร พร้อมติดตั้งบานแบบฝายพับได้บริเวณรอบอาคารระบายน้ำต้น สูง 1 เมตร ทำให้เก็บกักน้ำได้เพิ่มอีกประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ ด้วยระบบควบคุมระยะไกล แบบเรียลไทม์ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำในระยะยาว ซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้กำหนดแผนในการพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ไว้ในปี 64-67 ประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 แห่ง สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 8,000 ไร่ การก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลติก พร้อมเลนจักรยานรอบอ่างฯ กว้าง 9 เมตร ยาว 16 กิโลเมตร และขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักในอ่างฯ ได้กว่า 10 ล้าน ลบ.ม.